

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện (khóa VII) (Về lĩnh vực kinh tế - xã hội)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện (khóa VII), Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp. Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban và ý kiến giải trình của các cơ quan có liên quan; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I- Đối với các báo cáo

1- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (Báo cáo số 596/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện).

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện về lĩnh vực kinh tế, xã hội. Báo cáo thể hiện đầy đủ những nội dung trọng tâm UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện trong năm 2019, kết quả có 21/23 chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra đạt và vượt so với kế hoạch¹. Đề nghị UBND huyện cần có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế như báo cáo đã nêu, đồng thời phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tập trung nỗ lực hơn nữa chỉ đạo, điều hành trong năm 2020 để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2015 - 2020.

Qua thẩm tra, Ban KT-XH đề nghị UBND huyện lưu ý một số nội dung sau:

- Một số hạn chế đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục như là: Việc khai thác trái phép đất, cát xây dựng vẫn còn diễn ra trên địa bàn một số địa phương trong huyện; việc quản lý và xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm chỉ giới xây dựng, xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp còn hạn chế.

- Việc thực hiện các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, hộ nông dân bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên mức độ, quy mô các dự án liên kết còn hạn chế, vai trò của các hợp tác xã chưa được phát huy đúng mức. Một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất triển

¹- 02 chỉ tiêu không đạt: (1) Tổng sản lượng lương thực đạt 78,1% kế hoạch; (2) Thành lập mới doanh nghiệp đạt 7/13.

khai thực hiện còn chậm. Đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

*** Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020**

Đối với các chỉ tiêu năm 2020 thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội: Ban thống nhất.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Ban đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo:

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội hiện nay. Tăng đầu tư và đa dạng hóa các nguồn lực, phương thức giảm nghèo, coi trọng hỗ trợ và khuyến khích người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, huy động toàn xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

- Tập trung triển khai, thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Luật Bảo hiểm y tế để tiến tới BHYT toàn dân. Quan tâm hơn đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho một số hoạt động của Trung tâm Y tế huyện. Tăng cường công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là vào dịp tết Nguyên đán sắp tới. Đẩy mạnh chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Báo cáo số 600/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện).

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 như báo cáo đã nêu, cụ thể:

*** Về đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019:**

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 44.981.743 ngàn đồng, bằng 125,9% dự toán HĐND huyện giao, đạt 128% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, đa số các khoản thu đều đạt và vượt, một số khoản thu vượt cao so với dự toán HĐND huyện. Có 02 khoản thu không đạt dự toán là thuế thu nhập cá nhân (81,1%), thu khác và phạt các loại (96,9%).

- Chi ngân sách địa phương ước đạt 562.902.577 ngàn đồng, đạt 142,6% dự toán HĐND huyện, đạt 149,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Chủ yếu là tăng chi đầu tư phát triển (đạt 409% dự toán HĐND huyện) và các khoản tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện trong năm 2019.

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, tỉnh. Mặc dù trong điều kiện nền kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn,

